

Số: 96/BC-UBND

Tân Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả xử lý các ý kiến đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với nhân dân trên địa bàn lần II, năm 2024

Thực hiện Thông báo số 111-TB/Đ.U ngày 18/10/2024 của Đảng ủy phường Tân Giang, Kết quả đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với nhân dân trên địa bàn lần II, năm 2024. UBND phường báo cáo trả lời các ý kiến đối thoại như sau:

Ý kiến thứ 1:

Đề nghị kiến nghị với Tỉnh và Thành phố xem xét vấn đề luân chuyển cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức Địa chính, vì khi luân chuyển không kịp thời giải quyết các tồn đọng về hồ sơ, nắm bắt không rõ về địa bàn và nguồn gốc sử dụng đất (Tổ dân phố 89).

- Trả lời:

Việc luân chuyển cán bộ, công chức các phường xã, UBND thành phố thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phân vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ý kiến thứ 2:

Đề nghị UBND phường cần có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các hộ lấn chiếm về đất đai (hộ ông Huy). Mương thoát nước tại tập thể khu xây dựng hiện nay đã làm xong một nửa, nhìn chung đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước; tuy nhiên đoạn tiếp theo nhỏ hẹp, khó làm, khó tiêu thoát nước, vì vậy cần có phương án thi công phù hợp để việc tiêu thoát nước được thuận lợi (Tổ dân phố 1).

- Trả lời:

+ Đất hộ ông Trần Đình Huy bà Nguyễn Thị Nga có nguồn gốc được UBND phường Bắc Hà giao đất ngày 15/4/1991 và được UBND thành phố Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 875447, ngày 24/4/2018, tại thửa đất số 122 tờ bản đồ số 02, diện tích 194,5m², tại tổ dân phố 1, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.

Ngày 15 tháng 10 năm 2024 ông Trần Đình Huy đã xây hàng rào phía bán đường ngõ 22, đường Nguyễn Công Trứ sang phần đất của UBND phường quản lý có chiều dài khoảng 3,5m, Tổ đô thị đã lập biên bản số 0000147 ngày 15/10/2024 và đã được UBND phường ra thông báo số 63/TB-UBND ngày 25/10/2024, giao

cho gia đình ông Trần Đình Huy và bà Nguyễn Thị Nga, dời dọn các công trình, vật kiến trúc, nằm ngoài ranh giới thửa đất được UBND thành phố Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông đồng thời giao cho Công chức Địa chính - Xây dựng, tổ đô thị phường, liên đoàn cán bộ tổ dân phố 1 theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện.

+ Mương thoát nước tại tập thể khu xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Phan Khắc Hòa và mương thoát nước từ kênh T1 đến đường Hải Thượng Lãn Ông. Dự án này có 04 tuyến mương với tổng chiều dài 321,51m; Tuyến mương số 4 từ ngõ 22 đường Nguyễn Công Trứ đến đường Hải Thượng Lãn Ông dài 224,54m, tuyến này đi trong khu dân cư, hiện nay đã thi công được $\frac{1}{2}$ tuyến từ ngõ 22 đường Nguyễn Công Trứ đến hết nhà Phạm Thị Tịnh, phần còn lại có đoạn nhỏ hẹp tại nhà bà Lê Thị Hương và ông Nguyễn Mậu Linh đoạn nhà Anh Mỹ và ông Lê Văn Khánh, UBND và đơn vị quản lý phối hợp với đơn vị thi công sẽ có phương án thi công phù hợp để việc tiêu thoát nước được thuận lợi.

Ý kiến thứ 3:

Hệ thống đường điện tại Ngõ 3 đường Nguyễn Tất Thành đã xuống cấp, dây điện chùng, sà xuống mái tôn các hộ gia đình. Đề nghị UBND phường sớm kiến nghị với Công ty Điện lực thành phố để có giải pháp kéo căng dây điện, thay thế các thiết bị cũ để đảm bảo an toàn (Tổ dân phố 4).

- Trả lời:

Đã trả lời tại lần I năm 2024, hệ thống đường dây điện cơ bản đều đi trên mái che và cổng của các hộ dân, UBND phường đã đề xuất và làm việc với cơ quan điện lực thành phố Hà Tĩnh, đã trực tiếp khảo sát và xử lý như sau: Hiện nay cơ quan điện lực mới xử lý đối các hộp đồng hồ có nguy cơ mất an toàn thì đưa lên phía trên mái che của các hộ, còn hệ thống đường dây điện thì cơ quan điện lực đang xem xét đảm bảo theo quy định.

Ý kiến thứ 4:

Hệ thống bóng điện đường tại Ngõ 8 đường Nam Ngạn hiện nay mới chỉ đủ 3/9 bóng. Trong khi đó, đoạn đường này đi qua 02 lò mổ gia súc, gia cầm, lưu lượng người dân đi lại khá nhiều nhưng tỷ lệ ánh sáng của 3/9 bóng là chưa đủ. Đề nghị UBND phường kiến nghị với thành phố xem xét cho đủ các bóng điện còn lại để đảm bảo an toàn giao thông (Tổ dân phố 10).

- Trả lời:

Hệ thống đường điện chiếu sáng tại ngõ 8 đường Nam Ngạn, nằm trong dự án Hạ tầng khu dân cư xen dăm Tổ dân phố 10, phường Tân Giang, vừa qua UBND phường đã bàn giao cho Ban Quản lý dịch vụ công ích và Trật tự đô thị thành phố quản lý, tổ chức vận hành các hạng mục điện chiếu sáng theo thẩm quyền. Qua trao đổi với Ban Quản lý dịch vụ công ích và Trật tự đô thị thành phố tuyến đường điện chiếu sáng tại ngõ 8, đường Nam Ngạn có 8 bóng điện chiếu sáng, tuyến đường này dân cư đang ở thưa, đang còn nhiều thửa đất người dân chưa sử dụng, mặt khác lưu lượng người dân tham gia đi vào lò mổ gia súc và gia cầm giảm so với trước đây đồng thời đi theo tuyến đường Nguyễn Biên là chủ yếu do đó để giảm tải và tiết kiệm điện, hiện tại chưa thể vận hành hết 100% số bóng mà chỉ đủ một số bóng nhằm đảm bảo phục vụ cho người dân đi lại trên tuyến đường.

Ý kiến thứ 5:

Đề nghị UBND phường có ý kiến với thành phố để đầu nối các bóng điện chiếu sáng tại Tiểu Công viên Tổ dân phố 12 và đường Tân Bình sau khi công trình đã được quyết toán, bàn giao (Tổ dân phố 12).

- Trả lời:

UBND phường Tân Giang được UBND thành phố Hà Tĩnh giao cho làm chủ đầu tư công trình: Chỉnh trang đường Tân Bình và công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và 02 tiểu công viên ven sông cụt.

Hai công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện tại chỉ có hệ thống điện chiếu sáng chưa được vận hành. Để đảm bảo công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả, UBND phường đã có Công văn số 135/UBND ngày 14/8/2024 gửi UBND thành phố Hà Tĩnh; phòng Quản lý đô thị thành phố và Ban Quản lý dịch vụ công ích và Trật tự đô thị thành phố về việc bàn giao, quản lý vận hành hạng mục điện chiếu sáng 02 công trình nêu trên, nhưng đến nay UBND phường đang chờ UBND thành phố có văn bản chấp thuận.

Ý kiến thứ 6:

Đề nghị phường kiến nghị với thành phố để sớm bàn giao, quản lý đối với thửa đất của khu tập thể Bệnh viện đa khoa thành phố cũ (Tổ dân phố 7)

- Trả lời:

Khu đất tập thể bệnh viện đa khoa thành phố (Cũ) nằm ở phía sau UBND phường, thuộc tổ dân phố 7 phường Tân Giang, có diện tích khoảng 227,7m². Trước đây trên đất đã xây dựng công trình từ lâu và công trình không sử dụng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đến tính mạng người dân đồng thời làm mất mỹ quan đô thị, do đó hiện nay công trình trên đã được tháo dỡ. Hiện nay khu đất này Bệnh viện đa khoa thành phố cũng không sử dụng, do vậy UBND phường đã đề xuất với UBND thành phố lập Quy hoạch xem đăm dân cư để làm cơ sở đưa vào kế hoạch sử dụng đất, trình HĐND tỉnh đưa vào danh mục thu hồi đất, để thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Ý kiến thứ 7:

Đề nghị UBND, Công an phường có giải pháp nhắc nhở, xử lý các xe ô tô thường xuyên đậu đỗ trên vỉa hè, lòng đường tại đường Nguyễn Thiếp, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến tham gia giao thông của người dân (Tổ dân phố 6)

- Trả lời:

Vấn đề đậu đỗ trên vỉa hè, lòng đường tại đường Nguyễn Thiếp, UBND phường đã chỉ đạo CAP và đội TTĐT tham mưu giải quyết. Cụ thể:

- Công an phường đã báo cáo Công an thành phố Hà Tĩnh, tham mưu UBND thành phố kê thêm các điểm đỗ xe dọc tuyến đường đúng quy định. Tuy nhiên, do quá trình cải tạo, thảm nhựa, đường Nguyễn Thiếp nên vạch kẻ dừng, đỗ hiện nay không còn. Vấn đề này UBND phường sẽ tham mưu UBND thành phố kẻ lại vạch dừng, đỗ theo đúng quy định.

- Công an phường Tân Giang đã báo cáo Công an thành phố Hà Tĩnh có văn bản gửi các cơ quan đóng trên tuyến đường Nguyễn Thiếp đề nghị phối hợp nhắc nhở cán bộ công nhân viên và khách đến giao dịch để xe đúng nơi quy định.

- Thời gian tới, UBND phường tiếp tục chỉ đạo Công an phường Tân Giang, thường xuyên phối hợp với Đội CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh, Đội Trật tự đô thị phường phối hợp Phòng Quản lý TTĐT thành phố tuần tra, kiểm soát về trật tự

giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thiếp, nhắc nhở, xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định.

Ý kiến thứ 8

Đề nghị UBND phường chỉ đạo Công an phường cần thường xuyên quan tâm tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa tệ nạn xã hội (ma túy) trên địa bàn Tổ dân phố 6. Tăng cường phối hợp với các tổ dân phố để kiểm tra việc tạm trú, tạm vắng (Tổ dân phố 6, 7).

- Trả lời:

Năm 2024, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an phường Tân Giang thường xuyên triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, nhất là tội phạm liên quan đến tệ nạn ma túy. Phát hiện, điều tra, làm rõ 05 vụ/06 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó có 01 vụ/02 đối tượng có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; 01 vụ/01 đối tượng có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Tĩnh để khởi tố theo thẩm quyền. Ngoài ra, lập hồ sơ xử lý hành chính 06 vụ/06 đối tượng có hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thời gian tới, Công an phường Tân Giang tiếp tục triển khai các Kế hoạch của Cấp ủy chính quyền, Công an cấp trên để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, Công an phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Công tác kiểm tra việc tạm trú, tạm vắng

Năm 2024, Công an phường đã tiến hành kiểm tra cư trú trên địa bàn 1.056 lượt đối với hộ thường trú, hộ tạm trú và những công dân đăng ký lưu trú trên địa bàn. Trong đó, lập biên bản đầy đủ 07 trường hợp. Đối với Tổ dân phố 6, Công an phường đã phối hợp với Tổ trưởng TDP kiểm tra các nhà trọ, phát hiện một số trường hợp không đủ điều kiện đăng ký cư trú, thanh thiếu niên hư tại địa bàn khác đến sinh sống trên địa bàn, nổi bật trong số đó đối tượng ma túy Phan Thế Anh (HKTT: Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Công an phường đã yêu cầu các trường hợp trên không cư trú bất hợp pháp trên địa bàn phường, qua tuyên truyền, hướng dẫn các trường hợp trên đã chuyển khỏi địa bàn phường, trả lại sự yên tĩnh chung của khu dân cư.

Thời gian tới, Công an phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra cư trú trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm nếu có./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND; UBND;
- Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT-VP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hiệp